



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ได้ออกใบอนุญาตให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่อาคารสำนักงานเลขที่ ๙ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใบอนุญาตเลขที่ ศพฝ.-ร ๓๒๔ ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ขึ้น ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ ๙ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะให้หน่วยงานฝึกอบรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานฝึกอบรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๐ - ๒๓๔๕ ต่อ ๑๐๕ หรือหมายเลข ๐ - ๔๔๖๑ - ๑๑๑๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐.

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ได้ออกใบอนุญาตให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่อาคารสำนักงานเลขที่ ๙ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.-ร ๓๒๔ ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ขึ้น ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ ๙ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะให้หน่วยงานฝึกอบรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานฝึกอบรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หรือติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๔๔๖๐ - ๒๓๔๕ ต่อ ๑๐๕ หรือหมายเลข ๐ - ๔๔๖๑ - ๑๑๑๑

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์